

Số: 682/CV-GDĐT

Thanh Oai, ngày 8 tháng 10 năm 2021

BÁO CÁO

Kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 9/2021 Kế hoạch công tác tháng 10/2021.

I. Kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 09/2021:

Chỉ đạo các trường thực hiện dự Khai giảng Online theo kế hoạch của Sở.

Chỉ đạo các nhà trường phối hợp và thực hiện tốt các quy định phòng chống dịch Covid 19.

Chỉ đạo các nhà trường xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2021- 2022 và xây dựng kế hoạch và tổ chức giảng dạy online ứng phó với dịch Covid-19 diễn biến phức tạp.

Tổ chức phát động chương trình Sóng và máy tính cho em, đã trao trực tiếp được 96 máy tính bảng kèm Sim điện thoại 4G và hàng chục thiết bị học tập thông minh khác cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, tạo điều kiện giúp đỡ các em trong quá trình học tập Online.

Phòng GD hoàn thành duyệt kế hoạch, phân công chuyên môn, thời khóa biểu năm học 2021 – 2022 với các nhà trường.

Hoàn thành phê duyệt Hồ sơ tuyển sinh, kế hoạch năm học 2021- 2022 cho các trường Tiểu học.

Tổ chức Hội nghị chuyên môn với các Hiệu trưởng, Hiệu phó chuyên môn của các nhà trường, thống nhất các nội dung Chuyên môn quan trọng của năm học 2021 -2022: Soạn giáo án theo công văn 2345, Giảng dạy theo công văn 3699 và 3799 của Bộ,... Cách ghi Sổ chuyên môn, Quy trình tổ chức 1 buổi sinh hoạt chuyên môn,...

Chuyên viên, viên chức và đội ngũ giáo viên cốt cán của Phòng Giáo dục đã dự giờ, chuyên đề online với 24 trường.

Phối hợp tham gia tổ chức tập huấn kỹ thuật cho các trường tham gia thi Đấu trường Toán học năm học 2021 – 2022.

Xây dựng chuyên đề Toán lớp 2 và đánh giá học sinh theo Thông tư 27 cấp huyện do Tiến sĩ Hoàng Mai Lê – Vụ Giáo dục tiểu học hướng dẫn.

UBND huyện đã thực hiện điều động luân chuyển: Đc Lê Việt Hải – PHT TH Kim Thư về nhận nhiệm vụ PHT TH Thanh Mai, đ/c Lê Thuận Quỳnh – PHT TH Kim Bài về nhận nhiệm vụ PHT TH Thanh Cao; đ/c Bùi Thị Vân Anh – PHT TH Bình Minh A về nhận nhiệm vụ PHT TH Bích Hòa từ ngày 01/10/2021

*** Nhận xét chung**

Số lượng học sinh học tập Online của các nhà trường tương đối ổn định. Tuy nhiên, việc báo cáo sĩ số học online của 1 số trường thường chậm hơn quy định dẫn đến ảnh hưởng tiến độ báo cáo của Phòng Giáo dục. Một số trường sĩ số báo cáo còn chênh lệch số lượng lớn giữa các ngày. Đề nghị các nhà trường nghiêm túc rút kinh nghiệm trong việc này.

Đội ngũ cốt cán cùng với chuyên viên, viên chức của Tổ Tiểu học đã dự giờ của 24 trường Tiểu học. Kết quả cho thấy: Đa số các đồng chí giáo viên đã xây dựng, chuẩn bị giờ dạy tốt, thực hiện đúng quy trình lên lớp, đảm bảo yêu cầu cần đạt của giờ học online; Giáo viên đã tương tác tốt với học sinh, sử dụng CNTT và các phần mềm giao bài khá thành thạo. Tuy nhiên bên cạnh đó vẫn còn những giờ dạy Giáo viên phân bố thời gian chưa hợp lí, kéo dài quá mức cần thiết, mức độ tương tác với học sinh còn hạn chế, việc phân hóa đối tượng khi giảng dạy, xác định yêu cầu cần đạt đối với học sinh khi học online còn chưa rõ đặc biệt là ở những đồng chí giáo viên lớn tuổi... Đường truyền mạng và sự quan tâm, đồng hành của phụ huynh là một yêu cầu quan trọng đối với hiệu quả của giờ học Online.

Đối với việc xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học, Phân công chuyên môn và thời khóa biểu: Đa số các nhà trường đã xây dựng và điều chỉnh bổ sung kế hoạch theo nhận xét góp ý của Phòng GD. Tuy nhiên bên cạnh đó vẫn còn 1 số trường chưa thực hiện việc chỉnh sửa theo góp ý, chưa chú ý tới thể thức văn bản, cá biệt có những trường phải điều chỉnh nhiều lần mới hoàn chỉnh.

Về phân công chuyên môn, Thời khóa biểu: các nhà trường đã thực hiện tốt việc phân công chuyên môn và thời khóa biểu. Song, còn một số đồng chí phụ trách chuyên môn chưa nắm rõ nội dung chương trình GDPT 2018, dẫn đến việc phân công thừa, thiếu tiết, thêm những môn, phân môn không có trong chương trình; chưa đồng nhất tên gọi hoặc gọi tên chưa đúng các môn, phân môn ở các lớp đặc biệt là khối 1-2. Có một số trường xếp thứ tự các tiết học trên thời khóa biểu chưa hợp lí. Tuy nhiên sau khi được sự góp ý của chuyên viên, viên chức PGD các nhà trường đã điều chỉnh theo đúng quy định.

Trường Tiểu học Cụ Khê đã xây dựng được 01 tiết chuyên đề Toán lớp 2 theo hình thức Online.

II. Kế hoạch tháng 10/2021:

1. Chỉ đạo các nhà trường phối hợp và thực hiện tốt các quy định phòng chống dịch Covid 19, sẵn sàng các phương án khi học sinh đi học trực tiếp.

2. Tiếp tục chỉ đạo các nhà trường thực hiện dạy học Online đảm bảo hiệu quả, thực hiện sinh hoạt chuyên môn tổ khối và cụm trường đúng lịch (PGD bố trí dự giờ SHCM).

3. Đội ngũ chuyên viên, viên chức, GV cốt cán tiếp tục dự giờ dạy online, dự giờ Sinh hoạt chuyên môn trường và cụm trường theo lịch.

4. Rà soát đề xuất Đánh giá ngoài và công nhận trường chuẩn và tái chuẩn với các trường tiểu học Tân ước, Thanh Cao, Mỹ Hưng, Cao Dương, Hồng Dương.

5. Chỉ đạo các nhà trường tham gia Đấu trường Toán học, thi E-learning, sử dụng EnetViet trong quản lí và điều hành, hoàn thành báo cáo thống kê kì đầu năm theo tiến độ.

6. Các nhà trường đã được phân công xây dựng chuyên đề khối 2, tiếp tục chuẩn bị nội dung sẵn sàng thực hiện khi có yêu cầu (có thể thực hiện online trong cuối tháng 10 nếu học sinh vẫn chưa trở lại trường học).

7. Hoàn thiện và gửi PGD phê duyệt kế hoạch thu chi, kế hoạch dạy liên kết theo hướng dẫn.

8. Tổ chức bồi dưỡng hàng năm với cán bộ quản lý và giáo viên cốt cán các nhà trường về công tác giảng dạy online và thiết kế bài giảng E-learning (thời gian từ 18 đến 23/10).

9. Xây dựng triển khai các văn bản chỉ đạo của SGD&ĐT, Huyện, xuống các trường.

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện công tác tháng 9 và kế hoạch công tác tháng 10. Yêu cầu các nhà trường nghiêm túc thực hiện.

Nơi nhận:

- Các trường TH;
- Lãnh đạo PGD;
- Lưu VT, Huy 04



